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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566   

ณ ห้องประชุมดอกเอ้ืองเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง 

************************************* 
 

ผู้มาประชุม 

 1. นายเพียร   วงค์คำ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

 2. นายนิกร   บานมีทะ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

 3. นายนาวิน   อินทริง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง  

 4. นายสุรศักดิ์   จำปาซ้อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 1 

 5. นายสนั่น   ภักดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 2 

 6. นายไสว   จันทะภู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 3 

 7. นายหนูเกนท์   สิงห์งอย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 6 

 8. นายธวัชชัย   มีมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 7 

 9. นายนวน   ต้นนาจาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 8 

 10. นายบุญชัย   ต้นกันยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 9 

 11. นายแดน   มีมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 10 

 12. นายระดม   ทองสี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 12 

 13. นายพัชระ   โมเหลา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 13 

 14. นางสาวประไพ  คล้ายคลึง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 14 

 15. นายอภิเศรษฐ์   อุบลเกิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 15 

 16. นายสวยศิลป์   อินทริง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 16 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายพจนารถ   พิมสาน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

 2. นายหลวง   ปิตาละเต   หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บ้านเอื้อง 

 3. นายสมภพ   สอนชา   ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 

 4. นางสาวฤทัยชนก   สร้อยดั้น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ไม่มาประชุม 

 - ไม่มี  

 

 

 

 

/เปิดประชุม… 
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เปิดประชุมเวลา   09:30   นาฬิกา 

 ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้มาประชุม จำนวน 16 คน ผู้ไม่มาประชุม ไม่ม ีครบองค์ประชุม และผู้เข้าร่วม 

ประชุม จำนวน 4 คน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเพียร  วงค์คำ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง  

เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา อบต.  เรียนท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผม นายเพียร  วงค์คำ 

ประธานสภา อบต.บ้านเอื้อง ขอเปิดประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 

ประจำปี พ.ศ.2566 กระผมจะเข้าสู่การประชุมระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบ ดังนี้ 

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งโครงการอบรมหลักสูตร ถอดบทเรียน

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาท้องถิ่นและ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

จัดอบรม ณ โรงแรมฟูจูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม มี ส.อบต. คณะผู้บริหาร ท่านใดสนใจที่ 

จะเข้าร่วมอบรมแจ้งกระผมได้นะครับ เพ่ือจะได้เสนอท่านนายก อบต.ของบประมาณ ระหว่าง 

  วันที่ 21-23 เมษายน 2566 ตรงกับช่วงสมัยประชุมสามัญ ของสภา อบต.บ้านเอ้ือง ถ้าประชุม

ช่วงนั้นก็คงไปไม่ได้ กระผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเท่านี้ก่อนครับ มีท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อ 

ที่ประชุมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมจะเข้าสู่การประชุมระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงาน

การประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภา อบต. 5.1 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ 

ของสภาท้องถิ่น  

เชิญท่านนายก อบต.นำเสนอเรื่องการโอนงบประมาณต่อที่ประชุมสภา อบต.ครับ 

 

/นายพจนารถ... 
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นายพจนารถ พิมสาน เรียนท่านประธานสภา อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผมขอเสนอ 

นายก อบต. การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 ดังรายการต่อไปนี้ 

(1) – โอนลดจาก  หน้า 95/102 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้น

โครงการจากบ้าน นางมี  คะดุน ถึง จุดสิ้นสุดโครงการบ้าน นายชัย  สุทา โดยมีขนาดผิวจราจร

ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 60 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

240 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร โดยดำเนินการ

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานถนน คสล.แบบเลขที่ ท1-01 แผ่นที่ 2,3  พร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 155,000 

บาท คงเหลือ 155,000 บาท โอนลด 155,000 บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 0 บาท  

(กองช่าง) 

+ โอนเพิ่ม หน้า 64/102 แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม

เหล็กหนองก้านเหลือง บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหนองก้านเหลือง บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 

ขนาด 1.50 X 1.50 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง ยาว 6.00 เมตร  โดยดำเนินการก่อสร้างตามแบบ

มาตรฐานแบบเลขที่ ทลค 020304/3-4 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้าย

โครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 235,000 บาท คงเหลือ 235,000 บาท โอนเพิ่ม 

155,000 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่มคงเหลือ 390,000 บาท  (กองช่าง) 

(2) – โอนลด  หน้า 89/102 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 

จุดเริ่มต้นโครงการจากนา นายถัน  มะละกา ถึง จุดสิ้นสุดโครงการบ้าน นายศักดิ์ดา  อินทริง  

โดยมีขนาดผิวจราจรความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 124.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  

หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 496 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้าง

ละ 0.50 เมตร โดยดำเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานถนน คสล.แบบเลขที่ ท1-01 แผ่นที่ 2,3   

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 

ตั้งไว้ 320,000 บาท คงเหลือ 320,000 บาท โอนลด 158,000 บาท งบประมาณหลังโอนลด

คงเหลือ 162,000 บาท  (กองช่าง) 

 

/+ โอนตั้งจ่าย... 
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+ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 (สายท่ี 2) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11  

(สายที่ 2)  จุดเริ่มต้นโครงการจากนา นายถัน  มะละกา ถึงจุดสิ้นสุดโครงการที่ดิน นายประดิษฐ์    

มะละกา โดยมีขนาดผิวจราจรความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ความหนา 0.15  

เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทาง 

เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร โดยดำเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานถนน คสล.แบบเลขที่ ท1-01  

แผ่นที่ 2,3 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 

งบประมาณตั้งไว้ 158,000 บาท 

(3) – โอนลด  หน้า 89/102 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11  

จุดเริ่มต้นโครงการจากนา นายถัน  มะละกา ถึง จุดสิ้นสุดโครงการบ้าน นายศักดิ์ดา  อินทริง  

โดยมีขนาดผิวจราจรความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 124.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  

หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 496 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทางเฉลี่ย 

ข้างละ 0.50 เมตร โดยดำเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานถนน คสล.แบบเลขที่ ท1-01  

แผ่นที่ 2,3 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 

งบประมาณตั้งไว้ 320,000 บาท คงเหลือ 162,000 บาท โอนลด 162,000 บาท  

งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 0 บาท  (กองช่าง) 

  + โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 

จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้าน นายอภิชัย  อินทริง ถึง จุดสิ้นสุดโครงการบ้าน นายบุญมา  อินทริง 

โดยมีขนาดผิวจราจรความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ 

0.50 เมตร โดยดำเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานถนน คสล.แบบเลขที่ ท1-01 แผ่นที่ 2,3 

งบประมาณตั้งไว้ 162,000 บาท 

 

 

 

/(4) –โอนลด... 
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(4) – โอนลด  หน้า 65/102 แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน หมวด 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 

สายหลังโรงเรียนบ้านเซียงเซา ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความหนา 

0.10 เมตร ความยาว 155 เมตร โดยดำเนินการก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านเอ้ืองกำหนด พร้อม

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 

330,000 บาท โอนลด 330,000 บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 0 บาท (กองช่าง) 

 + โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 จุดเริ่มต้น

โครงการจากบ้าน นางมล  สีเมือง ถึง บ้าน นายยุทธพันธ์  ภักดี โดยมีขนาดผิวจราจรความกว้าง 

4.00 เมตร ความยาว 125 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตาราง

เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางท้ังสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร โดยดำเนินการก่อสร้างตาม

แบบมาตรฐานถนน คสล.แบบเลขท่ี ท1-01 แผ่นที่ 2,3 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  

จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 330,000 บาท 

นายพจนารถ พิมสาน กระผมขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงเพ่ิมเติมโครงการ บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 ครับ 

นายก อบต. 

นายสมภพ สอนชา เรียนท่านประธานสภา อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผมขอชี้แจง 

ผอ.กองช่าง โครงการ บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 เดิมเป็นโครงการรางระบายน้ำ เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้วงเงินเท่าเดิม สถานที่เดิม สำหรับของบ้านนาจาน หมู่ที่ 14 

 เดิมเป็นโครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ตามโครงการขยายเขตระบบ

ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณประโยชน์ งบประมาณ 

ตั้งไว้ 480,000 บาท ท่าน ส.อบต.ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงการที่นำเข้าท่ีประชุมมีโครงการ 

 ก่อสร้างรางระบายน้ำและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามท่ีกองช่างได้ออกไป

สำรวจรางระบายน้ำ ถ้าหากได้ก่อสร้างรางระบายน้ำช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลจากทางหลวงไหล

ผ่านวัด ถ้ามีการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณซอยจำนำน้ำจากหมู่บ้านไปสู่รางน้ำใหญ่ ระดับ 

 พ้ืนที่ข้างในจะสูงกว่าข้างนอก ถ้าทำรางระบายน้ำข้างนอกต้องลึก ข้างในหมู่บ้านความลึกแค่ 

 30 เซนติเมตร แต่ข้างหน้าจะลึก 1.80 เมตร จะลึกกว่ารางระบายน้ำของทางหลวง ถ้าสร้าง 

 ระดับเท่ากันกับของทางหลวง ช่วงฤดูฝนน้ำจะไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพราะรางระบายน้ำเชื่อม 

ต่อกัน ก่อสร้างรางระบายน้ำใช้งบประมาณ 200,000 กว่าบาท ถ้าหากก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากหน้าบ้าน นายครรชิต จะเป็นถนนต่อจากถนนเดิมด้านหลังอ้อมไปน้ำอูน 

 เส้นด้านหลังของหมู่ที่ 14 งบประมาณตั้งไว้ 480,000 บาท ได้ระยะทางจากหน้าบ้าน 

            /นายครรชิต... 
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นายครรชิต ถึง หน้าบ้าน นางสาวนุช  ทะโคดา ทางสวนยางพารา ขนาดถนน กว้าง 4 เมตร 

 ยาว 189 เมตร ถ้าก่อสร้างรางระบายน้ำ ด้านในหมู่บ้านที่ท่าน ส.อบต.ให้กระผมไปสำรวจ 

เมื่อวาน ตรงแยกด้านหลังหมู่บ้านจะลึกประมาณ 28 เซนติเมตร ข้างในสูงข้างนอกต่ำ  

 ด้านหน้าต้องขุดลึกอยู่ที่ 1.65 เมตร เชื่อมกับคลองของทางหลวง ซึ่งลึกแค่ 1.50 เมตร  

 จะเป็นขยะเพราะลึกกว่าของเขา ถ้าเอาระดับเท่ากันกับของเขา ด้านหลังของเราก็จะอยู่แค่ 

 20 เซนติเมตร ด้านหน้าก็จะเขิน เสนอให้ท่าน ส.อบต.พิจารณาครับ  

ประธานสภา อบต. ต้องสอบถามเจ้าของพื้นที่ต้องการแบบไหน ถ้าหากตกลงกันวันนี้ได้จะได้ดำเนินการให้ครับ 

 เชิญท่านนวน ครับ 

นายนวน  ต้นนาจาน เรียนประธานสภา อบต. นายก อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมคิดว่าถ้าหาก 

ส.อบต. ม.8 ก่อสร้างรางระบาย หมู่ 8,9 ช่วงฤดูฝนตกแรงน้ำจะไหลล้นถนนเข้าหมู่บ้านครับ 

ประธานสภา อบต. เชิญท่านนายก อบต. ครับ 

นายพจนารถ  พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงกระบวนการจัดทำทั้งหมดต้องมาจากความ 

นายก อบต. ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ถ้าหากผู้บริหารดำเนินการไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

 นายกผู้บริหาร กองช่าง ต้องรับผิดชอบทั้งหมด ส.อบต.อนุมัติโครงการก็คือจบไม่มีความผิด 

 การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ จะมีความรับผิดชอบตามละเมิดก็จะมี นายก ปลัด ผอ.กองช่าง พัสดุ 

 นายก รับผิดชอบประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ และก็รับผิดชอบตามลำดับไป ถ้าหากโครงการไหน 

ทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้นะครับ 

ประธานสภา อบต. เชิญท่านประไพ ครับ 

น.ส.ประไพ  คล้ายคลึง เรียนประธานสภา อบต. นายก อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอนำเรียนจุดประสงค์ 

ส.อบต. ม.14 ของโครงการชาวบ้านต้องการใช้หน้าแล้งน้ำใช้ไม่มีทางออกต้องการรางระบายน้ำใช้หน้าแล้งค่ะ 

 ฤดูฝนน้ำจะไหลลงที่ต่ำ จุดประสงค์ชาวบ้านต้องการใช้น้ำฤดูแล้ง ถ้าไม่มีรางระบายน้ำจะไม่มี

ทางน้ำออก น้ำจะแฉะดูไม่ดี เวลามีงานศพไม่มีรางระบายน้ำชาวบ้านทิ้งน้ำเสียกลางถนน ไม่มีที่

ทิ้งน้ำเสีย บริเวณนี้เป็นปัญหามานานแล้วค่ะ 

ประธานสภา อบต. เชิญท่านนวน ครับ 

นายนวน  ต้นนาจาน เรียนประธานสภา อบต. นายก อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอให้ทำธนาคาร 

ส.อบต. ม.8 น้ำใต้ดินระบบปิดจะง่ายกว่า ถ้าทำรางระบายน้ำเวลาใช้น้ำจะไหลไปสี่แยกและย้อนกลับมาท่ีเดิม 

ประธานสภา อบต. เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 

นายสมภพ สอนชา เรียนท่านประธานสภา อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผมขอนำเรียน 

ผอ.กองช่าง ในการออกไปสำรวจการก่อสร้างรางระบายน้ำสามารถทำได้แต่ผลกระทบที่จะตามมาอีกมาก

มองไปในอนาคต เพราะถนนอยู่เส้นกลางจะต่ำกว่า กระผมขอแจ้งให้ท่าน ส.อบต.บ้านนาจาน 

 รับทราบร่วมกัน ถ้าครั้งต่อไปกระผมขอความร่วมมือ ส.อบต.บ้านนาจาน ทั้ง 3 หมู่ ให้จัดทำ 

 รางระบายน้ำอย่างเดียว ใช้งบประมาณท้ัง 3 หมู่ รวมกัน กระผมคิดว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหา 

 การบำบัดน้ำได้ดี ถ้าสมมุติบ้านนาจาน หมู่ 14 จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 อนาคตค่อยทำโครงการรางระบายน้ำเสียร่วมกันได้ครับ  

/ต่อไป... 
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ต่อไปบ้านดอนถ่อน หมู่ 12 เดิมโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สำเร็จรูป ตรงข้ามหลังโรงเรียนที่ออกสำรวจผลกระทบเกิดขึ้นน้ำไปลงที่นาของชาวบ้าน 

ทำให้เกิดปัญหา จึงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงระบายน้ำในโรงเรียนส่วนท่อไปต่อมุมโรงเรียนด้านหลัง 

ทางออกไปบ้านก่อ ระยะทางวางท่อความยาว 300 เมตร งบประมาณรวมกับงบเดิมรวมเป็น 

350,000 บาท มีบ่อพัก 20 เมตร ไว้ตักเศษตะกอน วางท่อคอนกรีตขนาด 40 เซนติเมตร ครับ 

นายพจนารถ พิมสาน กระผมขอเพ่ิมเติม บ้านดอนถ่อน หมู่ 12 ตามที่ได้คุยกับชาวบ้านบริเวณนั้น น้ำจะไหลเข้าบ้าน 

นายก อบต. พ้ืนที่เดิมที่จะสร้างใช้งบ 95,000 บาท สถานที่สร้างใหม่ความยาว 300 เมตร งบไม่พอต้องตั้ง 

งบเพ่ิม โอนเพ่ิมอีก 255,000 บาท นำเงินมาจากเงินเดือนตำแหน่งว่างมีปลัด วิศวกร  

ครูผู้ดูแลเด็ก ครับ 

นายสมภพ สอนชา เรียนท่านประธานสภา อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผมขอแจ้ง 

ผอ.กองช่าง บ้านดอนถ่อน หมู่ 12 จะมีหนังสือจาก อบต.บ้านเอื้อง ไปให้ประชาชนพื้นที่ข้างเคียงที่ติด 

ทางหลวงเพราะมีแนวรั้วกั้นอยู่อาจทำให้เกิดปัญหา กระผมจะนำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ 

 ให้ท่าน ส.อบต. นำไปให้ชุมชนเซ็นรับทราบนะครับ 

ประธานสภา อบต. โครงการ หมู่ 12,14 จะให้สภา อบต.อนุมัติครั้งนี้หรือนำไปเข้าท่ีประชุมสภาครั้งต่อไป 

 ในสมัยประชุมสามัญ เดือนเมษายน 2566 เชิญท่านนายก อบต.ครับ 

นายพจนารถ พิมสาน เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนถ่อน หมู่ 12 

นายก อบต. สภา อบต.บ้านเอ้ือง จะอนุมัติครั้งนีก้็ได้ครับ กระบวนการท่าน ส.อบต.ต้องให้พ้ืนที่ข้างเคียงเซ็น 

 รับทราบก่อนครับ   

ประธานสภา อบต. มี ส.อบต.ท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านนิกร ครับ 

นายนิกร  บานมีทะ เรียนประธานสภา อบต. นายก อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอแนะในกรณี 

รองประธานสภา บ้านนาจาน หมู่ 14 ถ้าหากก่อสร้างรางระบายน้ำ จะส่งผลกระทบต่อหมู่ 8 และ หมู่ 9 ใช่ไหม

ครับ กระผมขอยกตัวอย่าง บ้านหนองผือ หมู่ 4,11,16 ทั้ง 3 หมู่ ปีที่ผ่านมาก่อสร้างรางระบาย

น้ำจุดเดียวรวมงบกัน กระผมขอเสนอแนะปีงบนี้ให้บ้านนาจาน หมู่ที่ 14 จัดทำโครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปก่อน ปหีน้าคุยกันนำงบประมาณมารวมกันจัดทำโครงการรางระบาย

น้ำ ทำปีเดียวจบไม่มีปัญหาตามมาอีกครับ ไม่มีผลกระทบต่อชาวบ้าน ไปดูตัวอย่างได้ที่ 

บ้านหนองผือ ครับ 

ประธานสภา อบต. บ้านนาจาน เป็นบ้านเดียวกันแต่คนละหมู่ ถ้าหากทำร่วมกันได้จะเป็นสิ่งที่ดี ปีงบประมาณ 

2567 นำงบมารวมกันได้ครับ เชิญท่านนายก อบต.ครับ 

นายพจนารถ พิมสาน เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอการโอนเงินงบประมาณ หมู่ 14 และ หมู่ 12  

นายก อบต. ดังนี้ 

 

 

 

/(5) – โอนลด... 
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(5) – โอนลด  หน้า 57/102 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน  

หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

นครพนม ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ำสาธารณประโยชน์ บ้านนาจาน  หมู่ที่ 14  

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ตามโครงการขยายเขตระบบ

ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณประโยชน์ บ้านนาจาน  

หมู่ที่ 14  ตำบลบ้านเอ้ือง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณตั้งไว้ 480,000 บาท 

คงเหลือ 480,000 บาท โอนลด 480,000 บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 0 บาท   

(กองช่าง) 

+ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน  

หมวดค่าที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาจาน  หมู่ที่ 14 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ที่ 14  

จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้าน นายคันชิด   ทะโคดา ถึง บ้านนางสาวนุ   ทะโคดา โดยมีขนาดผิว

จราจรความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 189 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 756 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางท้ังสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  

โดยดำเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานถนน คสล.แบบเลขที่ ท1-01 แผ่นที่ 2,3 พร้อมติดตั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 

480,000 บาท 

(6) – โอนลด  หน้า 67/102 แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน  

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ า

พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป  บ้านดอนถ่อน  

หมู่ที่ 12 สายทางหลวงชนบท หมายเลข นพ 4036 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 

0.40 X 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ความยาวไม่น้อยกว่า 58 เมตร 

โดยดำเนินการก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 

1 ป้าย และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้  95,000 บาท โอนลด 95,000 บาท 

งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 0 บาท  (กองช่าง) 

– โอนลด  หน้า 30/102 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ

บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

งบประมาณตั้งไว ้ 3,604,320 บาท คงเหลือ 2,036,260 บาท โอนลด 255,000 บาท 

งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 1,781,260 บาท  (สำนักปลัด) 

 ***รวมโอนลดงบประมาณจ านวน 350,000 บาท 

/+ โอนตั้งจ่าย... 
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+ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน  

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12  

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 300 ท่อน พร้อมบ่อพัก

จำนวน 16 บ่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร โดนดำเนินการก่อสร้างตามแบบ  

อบต.บ้านเอื้อง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ 

จำนวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 350,000 บาท 

สรุปโอนลด                             รวมเป็นเงินจ านวน      1,635,000       บาท 

สรุปโอนเพิ่ม                           รวมเป็นเงินจ านวน         155,000       บาท 

สรุปโอนตั้งจ่ายรายการใหม่          รวมเป็นเงินจ านวน      1,480,000       บาท 

ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอให้ ส.อบต.ทุกท่าน ได้พิจารณาการ

โอนลด โอนเพิ่ม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ครั้งที่ 4 มีท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภา 

อบต.บ้านเอื้อง อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่ม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 หรือไม ่ถ้าท่านใดอนุมัติกรุณายกมือพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ จ านวน 14 เสียง เป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่ม โอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 งดออกเสียง 2 เสียง 

 (ประธานสภา อบต. และ นางสาวประไพ  คล้ายคลึง ส.อบต.บ้านเอื้อง หมู่ที่ 14) 

 ขอเชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันครับ 

 พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12:00 – 13:00 นาฬิกา 

ประธานสภา อบต. 5.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ 

ของสภาท้องถิ่น 

 ขอเชิญท่านนายก อบต. ได้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภา อบต.ครับ 

นายพจนารถ  พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอให้ ส.อบต.บ้านเอ้ือง ทุกท่าน ได้พิจารณาการแก้ไข 

นายก อบต. เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 

ดังรายการต่อไปนี้ 

 

 

/(1) หน้า 64/102… 
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(1) หน้า 64/102 แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต

เสริมเหล็กหนองก้านเหลือง บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 235,000 บาท 

 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

  ข้อความเดิม 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหนองก้านเหลือง บ้านเอ้ือง หมู่ที่ 1 

ขนาด 1.50 X 1.50 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง ยาว 6.00 เมตร โดยดำเนินการก่อสร้างตามแบบ

มาตรฐานแบบเลขที่ ทลค 020304/3-4 พรอ้มติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และ

ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 235,000 บาท  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 2 

 ข้อความใหม่ 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหนองก้านเหลือง บ้านเอ้ือง หมู่ที่ 1 

ขนาด 1.50 X 1.50 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง ยาว 6.00 เมตร โดยดำเนินการก่อสร้างตามแบบ

มาตรฐานแบบเลขที่ ทลค 020304/3-4 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และ

ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 390,000 บาท  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 2 

ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอะไรหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.

บ้านเอื้อง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2566 ครั้งที่  2 หรือไม ่ถ้าท่านใดอนุมัติกรุณายกมือพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ จ านวน 15 เสียง เป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

(ประธานสภา อบต.) 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา อบต.  เรียนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนหรือเรื่องด่วนที่จะแจ้งหรือสอบถาม 

  หรือไม่ครับ เชิญท่านสนั่น ครับ 

นายสนั่น   ภักดี  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอฝ่ายบริหารให้แก้ไขปัญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ส.อบต. ม.2  บริเวณรอยต่อมีปัญหารถเก๋งขึ้นตรงไม่ได้ ขอให้ท่านได้พิจารณานำยางมะตอยไปเสริมถนนให้

ด้วยครับ 

ประธานสภา อบต.  บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก่อนะครับ อาจทำสโลบให้ยาวขึ้น กระผมเคยขับรถกระบะ

ผ่านยังผ่านลำบากเลยครับ เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 

/นายสมภพ... 
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นายสมภพ  สอนชา เรียนประธานสภา อบต. นายก อบต. ส.อบต.ทุกท่าน สำหรับการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 

ผอ.กองช่าง  เสริมเหล็กบริเวณนั้น กระผมได้แจ้งผู้รับจ้างให้มาเสริมยางเพ่ิมให้ยาวออกไปอีก แต่ช่วงนี้ 

คนงานของผู้รับจ้างยังไม่ว่าง ถ้าหากคนงานเข้าไปดำเนินการจะแจ้งท่าน ส.อบต.ให้ทราบ 

เพ่ือออกไปดูด้วยกันครับ 

นายนิกร  บานมีทะ  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอเสริมท่านสนั่น ในกรณีของหมู่บ้านกระผมก็ได้ซ่อม 

รองประธานสภาฯ  เหมือนกัน สาเหตุที่โอนงบประมาณก็เพราะเรื่องนี้ละครับ แก้ปัญหาโดยเอาถนนคอนกรีตเส้นตัดึ

ขึ้นมาใส่แล้วทำถนนโลบ ถ้าหากทำช่องเดียวเหมือนทำอยู่ทุกวันนี้จะมีปัญหาเอาดินไปใส่รถยัง

ขึ้นยาก กระผมจึงตัดปัญหาเอางบประมาณมาครึ่งหนึ่งทำยาวจะไม่มีการขึ้นยาก เป็นการ

แก้ปัญหา ถ้าไม่อย่างนั้นคงไม่โอนงบประมาณแล้วครับ 

นายพจนารถ  พิมสาน เรียนประธานสภา อบต. ส.อบต.ทุกท่าน ถนนเส้นไหนที่รถผ่านยากสามารถแจ้งกระผมได้ 

นายก อบต.  จะได้แจ้งผู้รับเหมาให้ไปแก้ไขให้ครับ 

ประธานสภา อบต.  กระผมได้ตรวจสอบงบประมาณท่ีจะไปอบรมสามารถไปได้ 5 คน ท่านใดต้องการไปอบรมแจ้งได้

ภายในสัปดาห์หน้านะครับ ค่าละทะเบียนคนละ 4,900 บาท เชิญท่านนาวิน ครับ 

นายนาวิน  อินทริง  เรียนประธานสภา อบต. นายก อบต. ส.อบต.ทุกท่าน กระผมขอสอบถาม 1.ถังขยะ อบต.จัดซื้อ 

เลขานุการสภา อบต. หรือยังครับ ส่งเอกสารให้ อบต.เรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านรายใหม่ต้องการ 4-5 คน 

  2.การอยู่เวรยามช่วงเมษายน บ้านหนองผือ หมู่ 4,11,16 ขออยู่ 2 จุด จุดแรก ม.11  

หน้าโรงเรียนบ้านหนองผือ จุดที่ 2 ทางออกไปบ้านนาคอย บ้านนาอิน ครับ 

ประธานสภา อบต.  เชิญท่านอภิเศรษฐิ์ ครับ 

นายอภิเศรษฐิ์ อุบลเกิด เรียนประธานสภา อบต. นายก อบต. ส.อบต.ทุกท่าน กระผมขอแจ้งชาวบ้านรายใหม่ต้องการ 

ส.อบต.ม.15  ถังขยะประมาณ 7-8 คน ครับ 

ประธานสภา อบต.  ถังขยะมีรายใหม่อีกไหมครับที่แจ้ง อบต. ส่วนรายเก่าต้องการเปลี่ยนถังขยะนะครับ 

  สำหรับรายใหม่ที่ต้องการถังขยะ ขอถามหัวหน้าสำนักปลัดใช้วิธีไหนครับ เชิญท่านหัวหน้า 

สำนักปลัด ครับ 

นายหลวง ปิตาละเต  เรียนประธานสภา อบต. นายก อบต. ส.อบต.ทุกท่าน เรื่องการจัดซื้อถังขยะ อบต.บ้านเอื้อง 

หัวหน้าสำนักปลัด  ได้ตั้งงบประมาณ ขอให้ทุกหมู่บ้านสำรวจรายชื่อประชาชนที่ต้องการถังขยะส่งให้ อบต. 

  ถ้าหากงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อ ท่านนายก อบต. จะได้พิจารณาในการโอน

งบประมาณจัดซื้อถังขยะใหม่ให้ครับ ถ้าหากไม่มีงบประมาณก็จะนำไปตั้งไว้ในปีถัดไปครับ 

ประธานสภา อบต.  ขอแจ้งให้ ส.อบต.สำรวจถังขยะส่งให้ อบต.ในภาพรวมแต่ละหมู่บ้านต้องการเท่าไหร่ รายใหม่ 

  และรายเก่าที่ชำรุดต้องการเปลี่ยนใหม่ เชิญท่านธวัชชัย ครับ 

นายธวัชชัย   มีมา  เรียนประธานสภา อบต. นายก อบต. ส.อบต.ทุกท่าน กระผมขอสัญญาณไฟจราจรเพ่ือ 

ส.อบต.ม.7  ลดอุบัติเหตุตลาดคลองถมวันจันทร์และวันพฤหัสบดี บ้านเซียงเซา รถเยอะทางแยกไป 

บ้านโพนขาว ขอให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญตรงนี้ เพื่อให้พ่ีน้องประชาชนปลอดภัยในการ 

  จับจ่ายใช้สอย กระผมได้ทำเรื่องส่งให้ อบต.บ้านเอื้อง แล้วนะครับ รอแต่ผู้บริหารจะพิจารณา 

  ให้ครับ 

/ประธานสภา... 



 
-12- 

ประธานสภา อบต. เชิญท่านนายก อบต.ครับ 

นายพจนารถ  พิมสาน เรียนประธานสภา อบต. ส.อบต.ทุกท่าน เรื่องการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ขอให้ท่าน ส.อบต. 

นายก อบต.  ส่งหนังสือให้ อบต.บ้านเอ้ือง จะได้นำเรื่องเข้าท่ีประชุมสภา อบต.ครั้งต่อไปครับ 

ประธานสภา อบต.  ขอให้กองช่างออกไปสำรวจและประเมินราคาในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรให้ด้วยนะครับ 

  เชิญท่านไสว ครับ 

นายไสว  จันทะภู  เรียนประธานสภา อบต. นายก อบต. ส.อบต.ทุกท่าน ตามทีก่ระผมได้ทำหนังสือขอความ 

ส.อบต.ม.3  อนุเคราะห์กระจกโค้งติดตามมุมทางแยก ขอให้ดำเนินการให้ด้วยนะครับ 

นายพจนารถ  พิมสาน เรียนประธานสภา อบต. ส.อบต.ทุกท่าน กระผมขอดูงบประมาณและดูราคากระจกโค้ง 

นายก อบต.  ก่อนนะครับ  

ประธานสภา อบต.  เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัด ครับ  

นายหลวง ปิตาละเต  เรียนประธานสภา อบต. นายก อบต. ส.อบต.ทุกท่าน กระผมขอเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 

หัวหน้าสำนักปลัด โครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นโดยตรง 

ก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่สภาท้องถิ่น กระผมต้องการให้ทำเอกสารให้รัดกุมมากกว่านี้ ที่มีการแก้ไข

ถึง 5 หมู่บ้าน ตามข้อบัญญัติงบประมาณท่ีประกาศใช้ไปแล้วน้ัน การเปลี่ยนแปลงโครงการต้อง

มาจากความต้องการของพ่ีน้องประชาชนโดยแท้จริง เพราะกระบวนการข้อบัญญัติงบประมาณ

เป็นรูปเล่มและประกาศลงเว็บไซต์ อบต.เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลได้  

การเปลี่ยนแปลงโครงการต้องผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น พ่ีน้องประชาชนทุกคนต้องมี

ส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น ผู้นำหมู่บ้านต้องจัดประชาคม สมมุติโครงการรางระบายน้ำจาก

บ้านนาย ก ไปบ้านนาย ข ระยะทาง 400 เมตร ผู้ใหญ่บ้านต้องให้ประชาชนทราบว่า โครงการ

เป็นข้อบัญญัติอนุมัติแล้วพร้อมดำเนินการก่อสร้าง แต่พ่ีน้องประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลง 

เพราะถนนเส้นหลังวัดขาด ต้องการงบประมาณตรงนี้ไปแก้ไขปัญหาก่อน จึงยกเลิกโครงการเก่า 

ซึ่งอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ต้องให้พ่ีน้องประชาชนแสดงความคิดเห็นทุกคนว่าเห็นด้วย

หรือไม่เห็นด้วย ทุกคนต้องมีส่วนร่วม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาที่หลังได้ครับ เอกสารประกอบ 

หนังสือส่งจากผู้ใหญ่บ้าน มีรายการการประชุมประชาคมหมู่บ้าน มติการประชุมเห็นชอบกี่เสียง 

ไม่เห็นชอบกี่เสียง ภาพถ่ายการประชุมประชาคม เป็นการป้องกันก่อนนำเรื่องเข้าสู่การประชุม

สภา อบต.พิจารณาอนุมัติต่อไปครับ  

ประธานสภา อบต. โครงการพัฒนาหมู่บ้านที่ทำสัญญาแล้วแต่ยังไม่เริ่มดำเนินการก็มีหลายโครงการนะครับ 

  ต้องการให้เจ้าหน้าที่เร่งผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการให้ด้วยครับ เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 

นายสมภพ  สอนชา เรียนประธานสภา อบต. นายก อบต. ส.อบต.ทุกท่าน กระผมขอนำเรียนกองช่างได้ออกไป 

ผอ.กองช่าง  สำรวจงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ขั้นตอนพัสดุและ 

 เรียกผู้ประกอบการ สำหรับโครงการของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ที่ยังไม่ได้

ทำสัญญาคือ หมู่บ้านที่เปลี่ยนแปลงโครงการ บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 หมู่ 15 เปลี่ยนแปลงรางระบายน้ำเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เหลืออยู่เท่านี้ครับ นอกนั้นทำ 

 สัญญาเสร็จทั้งหมดแล้ว ดำเนินการก่อสร้าง บ้านดงขวาง บ้านก่อ ยังเหลืออีก 1 สาย ที่ออกไป 

/ทางทุ่งนา... 
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 ทางทุ่งนา โครงการนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการให้ครับ 

ประธานสภา อบต. เชิญท่านประไพ ครับ 

น.ส.ประไพ  คล้ายคลึง เรียนประธานสภา อบต. นายก อบต. ส.อบต.ทุกท่าน ดิฉันต้องการทราบงบซ่อมแซมถนนลูกรัง 

ส.อบต.ม.14 ดำเนินการไปหรือยังค่ะ ถ้าดำเนินการขอให้แจ้งดิฉันให้ทราบด้วย ปีที่ผ่านมาดิฉันไม่ทราบว่าไป

ลงลูกรังบริเวณไหนนะคะ 

ประธานสภา อบต. ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงงบซ่อมแซมถนนลูกรังไปแล้วนะครับ เวลาผู้รับจ้างไปลงลูกรังต้อง

แจ้ง ส.อบต.ออกไปดูด้วยทุกครั้งอยู่แล้วนะครับ เชิญท่านนิกร ครับ 

นายนิกร  บานมีทะ  เรียนประธานสภา อบต. นายก อบต. ส.อบต.ทุกท่าน กระผมขอเพ่ิมเติมเก่ียวกับงบประมาณปี  

รองประธานสภา  2566 สภา อบต.บ้านเอ้ือง ก็ได้อนุมัติโครงการไปเรียบร้อยแล้ว กระผมจดไว้ทุกโครงการของแต่

ละหมู่บ้านเกือบทุกโครงการที่ยังไม่เสร็จ แต่บางโครงการก็ใกล้เสร็จแล้วก็มี บางโครงการกำลัง 

  ดำเนินการก็มี ได้ผู้รับจ้างแล้วก็มีแต่ยังไม่เสร็จ กระผมต้องการให้ผู้บริหาร ฝากกองช่าง  

  หัวหน้าสำนักปลัด ช่วยเร่งด้วยนะครับ จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว กระผมต้องการให้ทุกโครงการเสร็จ 

  กระผมจะสอบถามทุกครั้งในการเข้าร่วมประชุมสภา อบต.ครับ 

ประธานสภา อบต.  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแล้ว กระผม

ขอขอบคุณท่านนายก อบต. ส.อบต.บ้านเอื้อง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ที่มาประชุม

ในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ในครั้งนี้ครับ 
 

ปิดประชุมเวลา  16:00   นาฬิกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/ผู้บันทึก... 
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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2566 

วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566   

ณ หองประชุมดอกเอ้ืองเหนือ องคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง 

************************************* 
 

ผูมาประชุม 

 1. นายเพียร   วงค์คำ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

 2. นายนิกร   บานมีทะ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

 3. นายนาวิน   อินทริง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง  

 4. นายสุรศักดิ์   จำปาซ้อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 1 

 5. นายสนั่น   ภักดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 2 

 6. นายไสว   จันทะภู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 3 

 7. นายหนูเกนท์   สิงห์งอย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 6 

 8. นายธวัชชัย   มีมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 7 

 9. นายนวน   ต้นนาจาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 8 

 10. นายบุญชัย   ต้นกันยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 9 

 11. นายแดน   มีมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 10 

 12. นายระดม   ทองสี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 12 

 13. นายพัชระ   โมเหลา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 13 

 14. นางสาวประไพ  คล้ายคลึง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 14 

 15. นายอภิเศรษฐ์   อุบลเกิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 15 

 16. นายสวยศิลป์   อินทริง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 16 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายพจนารถ   พิมสาน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

2. นายคำจันทร์   อุผา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

3. นายหลวง   ปิตาละเต   หัวหน้าสำนักปลัด  

 4. นางสาวฤทัยชนก   สร้อยดั้น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 5. นายรัฐพล   มะละกา   นายช่างโยธา 

ผูไมมาประชุม 

 ไม่มี 

  

 

 

/เปิดประชุม… 
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เปดประชุมเวลา   09:30   นาฬิกา 

 ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้มาประชุม จำนวน 16 คน ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี ครบองคป์ระชุม และผู้เข้าร่วม 

ประชุม จำนวน 5 คน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเพียร  วงค์คำ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง  

เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา อบต.  เรียนท่านนายก อบต. รองนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  

กระผมนายเพียร  วงค์คำ ประธานสภา อบต.บ้านเอื้อง ขอเปิดประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 กระผมจะเข้าสู่การประชุมระเบียบวาระท่ี 1  

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  1.1 ได้มี ส.อบต.บ้านเอื้อง จำนวน 6 คน ไปเข้าร่วมประชุมที่จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 8-10 

ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาท่านสมาชิกก็ได้รับความรู้และประสบการณ์ในระเบียบและหน้าที่ของ

เรา ซึ่งระเบียบต่างๆ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประจำ ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ที่ได้อนุมัติ

งบประมาณในการไปฝึกอบรมในครั้งนี้ ถ้าหากท่านสมาชิกท่านใดสนใจจะไปฝึกอบรมก็สามารถ

ยื่นความจำนงค์ต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับ 

  1.2 เรื่องการจ่ายเงินเดือนในปี พ.ศ.2567 คือเดือนมกราคม 2567 รับเงินเดือนในวันที่ 16 

  จะได้รับเงินเดือนเป็น 2 ครั้งต่อเดือน ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนเงินเดือนจะเข้าวันที่ 16 

มกราคม เชิญท่านนายก อบต.ครับ 

นายพจนารถ  พิมสาน เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ เรื่องการจ่ายเงินเดือน เดือนละ 2 ครั้ง จ่ายเฉพาะ 

นายก อบต.  ข้าราชการพลเรือน ส่วนท้องถิ่นแล้วแต่ความสมัครใจ แต่เจ้าหน้าที่การเงินต้องทำเอกสารเพิ่ม

ปริมาณมากข้ึนทำให้เป็นภาระการจัดทำบัญชี กระผมขอเลื่อนไปก่อนนะครับให้จ่ายเงินเดือน 

เดือนละครั้งเหมือนเดิม 

ประธานสภา อบต.  กระผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเท่านี้ก่อนครับ มีท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่ครับ 

ถ้าไม่มี กระผมจะเข้าสู่การประชุมระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 

  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

  ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2566 วันศุกร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 

เลขาฯ สภา อบต.  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมได้แจกเอกสารรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 

ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดของรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าต้องการแก้ไข

รายงานการประชุม ขอให้แจ้งแก้ไขได้นะครับ 

ประธานสภา อบต.  มี ส.อบต. ท่านใด จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ ถ้าไม่ม ีกระผมขอมติที่ประชุมสภา 

อบต.บ้านเอื้อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

ประจำปี พ.ศ.2566 วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 หรือไม่  

                  /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ จํานวน 15 เสียง เปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุม สภา อบต.บานเอื้อง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2566 เมื่อวันศุกร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566  

(งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง ประธานสภา อบต.)  

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม 

ประธานสภา อบต. 5.1 ญัตติขอความเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ.2566-2570) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) 

 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนะครับ ทุกท่านคงได้ดูเรียบร้อย

แล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับเชิญครับ หน้าที่ 29 ข้อ 20 ค่าซ่อมแซมถนนหรือสิ่งก่อสร้าง 

งบประมาณตั้งไว้ 800,000 บาท เบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2566 จำนวน 613,560 บาท  

ทำไมยอดคงเหลือ 0 บาท ครับ เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงครับ 

น.ส.ฤทัยชนก สร้อยดั้น เรียนท่านประธานสภา นายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจง 

นักวิเคราะห์ฯ  หน้าที่ 29 ข้อ 20 ค่าซ่อมแซมถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดในเขต อบต.บ้านเอ้ือง คงเหลือ 

186,440 บาท ขอให้ทุกท่านแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องด้วยขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต.มีอะไรชี้แจงเพ่ิมเติมรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อีกหรือไม่ครับ 

นายพจนารถ  พิมสาน ไม่มีครับ 

นายก อบต. 

ประธานสภา อบต. มาดสูรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2566–2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน้าท่ี 44 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

อบต.บ้านเอื้อง มี 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่  จำนวนโครงการทั้งหมด  33  โครงการ  

  จำนวนโครงการที่เสร็จ 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.81 , จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ ไม่มี , จำนวนโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.18  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จำนวนโครงการทั้งหมด  10  โครงการ  

  จำนวนโครงการที่เสร็จ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 , จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ไม่มี , จำนวนโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 

 

           /ยุทธศาสตร์ที่ 3... 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  จำนวนโครงการ

ทั้งหมด 32 โครงการ, จำนวนโครงการที่เสร็จ 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.25 , จำนวน

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ,จำนวนโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 18.75  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวนโครงการทั้งหมด 6  

โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 , จำนวนโครงการที่อยู่

ระหว่างดำเนินการ ไม่มี , จำนวนโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  จำนวนโครงการทั้งหมด 22 โครงการ, 

จำนวนโครงการที่เสร็จ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.81 , จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ ไม่มี , จำนวนโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.18  

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  จำนวนโครงการทั้งหมด 6 โครงการ, 

จำนวนโครงการที่เสร็จ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 , จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ ไม่มี , จำนวนโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว   ไม่มี 

   รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการทั้งหมด 109 โครงการ, จำนวนโครงการที่เสร็จ 85 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 77.98 , จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี , จำนวนโครงการยังไม่ได้

ดำเนินการ 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.01  

ประธานสภา อบต. มีท่านใดสงสัยรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภา อบต. 

บ้านเอื้อง ให้ความเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หรือไม่ ถ้าท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือ 

พ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ จํานวน 15 เสียง เปนเอกฉันท เห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

(งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง ประธานสภา อบต.) 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันครับ 
 

 พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12:00 – 13:00 นาฬิกา 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา อบต.  เรียนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนหรือเรื่องด่วนที่จะแจ้งหรือสอบถาม 

  หรือไม่ครับ เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัด ครับ 

นายหลวง  ปิตาละเต เรียนประธานสภา อบต. นายก อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอแจ้ง  

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านเอื้อง ได้รับรางวัลชนะเลิศความพร้อมเพรียงของซุ้มวิถีชีวิต ความพร้อมเพรียงของ

บุคลากรที่เข้าร่วมงานประเพณีในแต่ละวันมีการร่วมมือของส่วนราชการในพ้ืนที่ ผู้นำ 

สภาท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความร่วมมือกันทุกฝ่าย และได้รับรางวัลรอง 

 ชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทซุ้มวิถีชีวิตสวยงามครับ 

ประธานสภา อบต. เชิญท่านนายก อบต.ครับ 

นายพจนารถ  พิมสาน เรียนท่านประธานสภา ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อ 2-3 วัน ที่ผ่านมา  

นายก อบต. กระผมได้พบกับนายก อบจ.นครพนม ได้รับแจ้งว่าถ้าหาก อบต.บ้านเอื้อง ต้องการรถเกรด 

 สามารถทำหนังสือไปขอ อบจ.นครพนมได้ แต่ต้องออกค่าใช้จ่ายน้ำมันเอง กระผมจะให้ช่าง 

 ออกไปสำรวจมีถนนเส้นทางไหนบ้างต้องการใช้รถเกรด ค่าน้ำมันสำหรับรถเกรด 

ตั้งไว้ประมาณ 200,000 บาท กระผมจะให้ผู้อำนวยการกองคลังไปสอบถามจังหวัดนครพนม 

ในการตั้งงบค่าน้ำมันสนับสนุนรถเกรดเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ และขอแจ้งสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 กระผมไปประชุมที่จังหวัดนครพนมเรื่องยาเสพติดที่ประชุมจะทำจังหวัดนครพนมให้เป็น 

โมเดลการปราบปรามยาเสพติด โดยให้เราสำรวจผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดขอความร่วมมือจาก 

 ท่าน ส.อบต.สำรวจผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดส่งข้อมูลให้กระผมด้วยครับรับรองเป็นความลับ 

ทุกอย่าง ท่านไม่ต้องลงชื่อกระผมจะนำข้อมูลส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจัดการ ปัญหา 

ยาเสพติดในพ้ืนที่เลวร้ายมาก ได้มีเจ้าหน้าที่ของ อบต.บ้านเอ้ือง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและ

บัญชี จะโอนย้ายกลับภูมิลำเนาที่อำเภอพรรณานิคม วันนี้จะผูกแขนให้ที่ห้องประชุม 

ดอกเอ้ืองใต้ ขอเชิญทุกท่านด้วยนะครับ 

ประธานสภา อบต.  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแล้ว กระผม 

ขอนัดประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566  

ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกเอ้ืองเหนือ ขอเชิญ 

  ทุกท่านร่วมงานผูกแขนเลี้ยงส่งนักวิชาการเงินและบัญชี ที่จะโอนย้ายด้วยนะครับ กระผม

ขอขอบคุณท่าน นายก อบต. รองนายก อบต. ส.อบต.บ้านเอื้อง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ที่มาประชุมในวันนี้ครับ 

 

ปดประชุมเวลา  15:00   นาฬิกา 

 

 

      /ผู้บันทึก… 

 




